
        
          การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 3 ครั้งที ่5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
 
 

   วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ   ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้      

 

  (1) กระทู้ถาม 
     1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

     1.1.1 กระทู้ถาม โดย นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

    สอบถามเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของกรมที่ดินเกี่ยวกับการด าเนินการในส่วนของที่ดิน
บริเวณเขากระโดง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 53 แห่งรัฐธรรมนูญ  
โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาด าเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดินที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในพ้ืนที่บริเวณเขากระโดง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ ตามค าสั่งศาลฎีกาที่ได้มีค าพิพากษาว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ซึ่งข้อพิพาทนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2560 แต่ไม่มีการด าเนินการใด ๆ จนกระทั่งเมื่อมีการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจในประเด็นนี้ในปี 2564 จึงได้มีการด าเนินการ จึงเป็นข้อสังเกตว่าเหตุใดกรมที่ดินจึงไม่ด าเนินการ 
ใด ๆ กับพื้นที่บริเวณดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งในเวลาต่อมา กรมที่ดินได้มีหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย
ว่าไม่สามารถด าเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ เนื่องจากการเพิกถอน
หรือแก้ไขตามค าพิพากษาของศาลดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีที่ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุดว่า 
เป็นการออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อกรมที่ดินไม่ด าเนินการตามกรอบอ านาจหน้าที่
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงอาจเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งอาจเป็นเหตุให้การรถไฟแห่งประเทศไทยฟ้องร้องกรมที่ดินได้ ดังนั้น
จะมีมาตรการอ่ืนหรือไม่เพ่ือไม่ให้มีการฟ้องร้องระหว่างหน่วยงานรัฐ อีกทั้งกรมที่ดินได้แยกด าเนินการ 
โฉนดที่ดินในการแก้ไขข้อพิพาทแต่เหตุใดจึงไม่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการด าเนินการ และเหตุใดการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวจึงมีความล่าช้า 

   นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมาย
ให้ตอบกระทู้ถามว่า กรณีดังกล่าว ในกรณีเมื่อศาลฎีกามีค าพิพากษาว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กรมที่ดินได้แจ้งไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ให้ด าเนินการยกเลิกใบไต่สวนของราษฎรที่ฟ้องคดี พร้อมให้
จ าหน่ายแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดิน และกรมที่ดินได้มีหนังสือ
แจ้งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ไปแล้ว ทั้งนี้  อธิบดีกรมที่ดิน ได้มีค าสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง 
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ด าเนินการให้มีค าสั่งแก้ไขเนื้อที่ตามระเบียบและกฎหมาย ซึ่งอ าน าจหน้าที่ในการเพิกถอนโฉนดที่ดิน 
หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ออกด้วยความคลาดเคลื่อนนั้น เป็นอ านาจหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดิน  
ซึ่งก่อนด าเนินการเพิกถอนต้องท าตามขั้นตอนที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ คือ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ขอขยายเวลาได้
ไม่เกิน 60 วัน รวม 120 วัน จึงขอยืนยันว่ากรมท่ีดิน ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ไม่ได้ละเลย
เพิกเฉย และได้ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีหนังสือสั่งการในเรื่องดังกล่าวให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ส าหรับประเด็นข้อพิพาทที่มีการด าเนินการในปี 2564 นั้น เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้มีหนังสือแจ้งให้กรมที่ดินทราบถึงค าพิพากษาและประสงค์จะด าเนินการต่อในปี 2564 กรมที่ดิน 
จึงยึดตามเจ้าของพ้ืนที่โดยมิได้เพิกเฉยเพราะค าพิพากษาในคดีผูกพันเฉพาะคู่ความ เมื่อกรมที่ดินไม่ได้  
เป็นคู่ความจึงไม่สามารถด าเนินการโดยพละการได้  ทั้ งนี้  ประเด็นกรอบอ านาจหน้าที่ที่อาจน าไปสู่ 
การฟ้องร้องนั้น เนื่องจากแผนที่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้ในการต่อสู้คดีในศาลนั้นเป็นรูปลอย ไม่มีค่าพิกัด
ของต าแหน่งที่ตั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการท าไฟล์ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือแสดงต าแหน่งด้านภูมิศาสตร์  
จึงปรากฏว่ามีความเหลื่อมล้ ากันกับแผนที่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยน ามาต่อสู้คดี ประกอบกับยังไม่มี 
การถ่ายทอดแนวเขตระวางแผนที่ที่ใช้ในราชการที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ จึงยังไม่สามารถมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ
สอบสวนของกรมที่ดินได้ กรมที่ดินจึงได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับการรถไฟ 
แห่ งประเทศไทยและสหภาพรัฐวิสาหกิจ ด าเนินการตั้ งคณะอ านวยการ เพ่ือด าเนินการแก้ปัญหา 
ในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรมที่ดินได้ออกเอกสารสิทธิไปแล้วในบางพ้ืนที่ ทั้งนี้ กรมที่ดินต้องด าเนินการ
ด้วยความรอบคอบ เมื่อการรถไฟใช้สิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินแจ้งมาให้กรมที่ดินด าเนินการ กรมที่ดิน 
จึงด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ตามข้ันตอน มิได้ประสงค์ให้มีการฟ้องร้องระหว่างหน่วยงานแต่อย่างใด 

  1.1.2 กระทู้ถาม โดย นายปดิพัทธ์  สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดพิษณุโลก พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี  

   สอบถามเรื่องการบริหารจัดการข้าวและความเดือดร้อนของพ่ีน้องเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวจังหวัดพิษณุโลกและทั่วประเทศที่ประสบความเดือดร้อนจากต้นทุนการผลิตที่สูงมาก โดยในวันนี้
ราคาขายข้าวหอมมะลิที่จังหวัดพิษณุโลกอยู่ที่ 7,800 บาท และข้าวขาวอยู่ที่ 5,300 – 6,300 บาท อีกทั้ง 
จากปัญหาน้ าท่วมในภาคกลางท าให้ข้าวมีความชื้นอยู่ที่ร้อยละ 30 – 35 ซึ่งมากกว่าความชื้นมาตรฐานที่ 
ร้อยละ 15 ในขณะที่ต้นทุนต่าง ๆ ทั้งค่าข้าวปลูก ค่าเช่านา ค่าเกี่ยว ค่าน้ ามัน ค่าปุ๋ย ที่ต้องใช้จ่ายเป็นอย่างต่ า
อยู่ที่  4,500 บาท ซึ่งยังไม่รวมถึงดอกเบี้ยและความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ าแล้ง น้ าท่วม ที่ ไม่ใช่
สถานการณ์ฉุกเฉิน แต่เป็นรายจ่ายประจ าทุกปีที่ชาวนาต้องแบกรับต้นทุนที่ไม่จ าเป็น และเมื่อขายข้าวแล้ว 
ก็ได้รับเงินไม่เพียงต่อการช าระหนี้  รวมทั้งยังไม่มีเงินทุนในการท านาปลังในเดือนธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตาม  
เข้าใจดีว่าการส่งออกในตลาดโลกขณะนี้ประสบปัญหาแต่ก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลทราบดีอยู่แล้วแต่ไม่มีมาตรการ
ใด ๆ ออกมารองรับ รวมทั้งสอบถามถึงเงินประกันรายได้งวดนี้และงวดต่อไปจะออกเมื่อไร เป็นจ านวนเงิน
เท่าไร และชาวนาจะเข้าสู่เงื่อนไขอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงได้อย่างไร ตลอดจนมาตรการการช่วยเหลือชาวนา
ในระยะยาวที่ชัดเจน 

   นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า การก าหนดราคาข้าวจะขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นซึ่งเป็น
มาตรฐานทั่วไปและเป็นที่ยอมรับคือไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่สามารถน าราคาข้าวที่มีความชื้นอย่างหนึ่งมาเทียบ
กับราคาข้าวแห้งที่มีความชื้นมาตรฐานได้ โดยหากราคาข้าวเปียก 6,000 บาท ราคาข้าวแห้งมาตรฐานจะอยู่ที่ 
7,700 บาท ส าหรับเรื่องของเงินประกันรายได้นั้น รัฐบาลประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ได้แก่ 1) ข้าวหอมมะลิ  
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15,000 บาท 2) ข้าวหอมมะลินอกพ้ืนที่ 14,000 บาท 3) ข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาท 4) ข้าวเจ้า 10,000 
บาท และ 5) ข้าวเหนียว 12,000 บาท ซ่ึงจ่ายทั้งหมด 33 งวด แต่ละงวดมีเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ โดยงวดที่ 
1 และ 2 ได้จ่ายไปเรียบร้อยแล้วเป็นเงินประมาณ 13,000 ล้านบาท ด้วยการโอนเข้าบัญชีโดยตรง ซึ่งทุกอย่าง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยกเว้นบางรายที่มีปัญหาเรื่องการตรวจสอบสิทธิ โดยการค านวณรายได้ที่ประกันนั้น
ก็จะขึ้นอยู่กับราคาตลาดที่เป็นจริงและมีสูตรในการคิดค านวณก่อนที่จะจ่ายประมาณ 3 วัน ทั้งนี้ เฉพาะงวด 1 
และ 2 เกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างชดเชยต่อครัวเรือนสูงสุดจากข้าวหอมมะลิ 57,826 บาท ข้าวหอมมะลินอก
พ้ืนที่ 59,506 บาท ข้าวหอมปทุมธานี 26,305 บาท ข้าวเจ้า 58,038 บาท และข้าวเหนียว 69,580 บาท จึง
ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเชื่อมั่นว่าจะมีรายได้จากการน าข้าวไปขายในตลาดตามราคาตลาด ณ ความชื้นร้อย
ละ 15 แล้ว ยังมีเงินส่วนต่างที่จะมาช่วยเติมเต็มท าให้มีรายได้ตามรายได้ที่ประกัน ส าหรับการจ่ายเงินประกัน
รายได้งวดต่อไปนั้นจะด าเนินการจ่ายทุกสัปดาห์จนครบจ านวน 33 งวด ส าหรับเกษตรกรที่ประสบภัยน้ าท่วม
นั้น นอกจากจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลตามมาตรการเยียวยาแล้ว ยังได้รับเงินส่วนต่างจากการประกัน
รายได้ด้วยแม้ว่าข้าวของเกษตรกรจะได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนไว้ล่วงหน้า 
ทั้งนี้ การประกัยรายได้ให้แก่เกษตรกรจะช่วยให้เกษตรกรสามารถด ารงชีพอยู่ได้ มีโอกาสลืมตาอ้าปาก และ
เข้มแข็งได้ โดยเมื่อเกษตรกรปลูกพืชที่มีการประกันจะท าให้เกษตรกรมีหลักประกันในเรื่องรายได้ แม้ราคา
พืชผลในตลาดจะตกต่ าแต่รายได้จะไม่ลดลง เพราะมีเงินส่วนต่างเข้าไปสมทบให้จนเกษตรกรมีรายได้ตามราคา
หรือตามที่ประกัน อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาต้องไม่ท าเฉพาะการประกันรายได้แต่จะต้องมีมาตรการอ่ืน
เข้ามาช่วยเสริมในระยะยาวเพ่ือให้เกษตรกรอยู่ได้ ซึ่งประเทศไทยมียุทธศาสตร์ข้าวมาตั้งแต่ปี 2563 -2567 
เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีอนาคตที่สดใสในระยะยาว อาทิ การลดต้นทุนการผลิตจากปัจจุบันไร่ละ 6,000 
บาท ให้เหลือไร่ละ 3,000 บาท ให้ได้ภายใน 5 ปี และต้องมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างน้อย 12 พันธุ์ ให้ได้พันธุ์ที่ 
เตี้ย สั้น ดก ดี เพื่อให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้และเกษตรกรมีรายได้ทีสู่งขึ้น  

   1.1.3 กระทู้ถาม โดย นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

   ด้วยสถานการณ์ราคาน้ ามันแพง จึงสอบถามถึงแนวทางที่รัฐบาลจะสามารถลดภาษี
สรรพสามิต หรือภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ ามันเป็นเวลา 1 ปี ได้หรือไม่ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากน้ ามันเป็นต้นทุนการผลิต ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค  
มีราคาท่ีสูงขึ้นตามไปด้วย 

   นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ปัจจัยที่ท าให้น้ ามันราคาแพงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ราคา
น้ ามันในตลาดโลกมีราคาที่สูงขึ้นและค่าเงินบาทอ่อนตัวลง ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน รัฐบาล
จึงได้มีการตรึงราคาน้ ามันไว้ รวมถึงก๊าซหุงต้มที่ ใช้ในครัวเรือนหรือประกอบกิจการ จนถึงสิ้นปี 2564  
โดยยืนยันว่า รัฐบาลได้ดูแลในเรื่องนี้มาตลอดโดยไม่จ าเป็นต้องลดภาษี เพราะรัฐบาลมีการตรึงราคาน้ ามันดีเซล
ไว้ที่ 30 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว ส าหรับโครงสร้างความโปร่งใสของราคา
น้ ามันนั้น กระทรวงพลังงานได้มีการประกาศข้อมูลราคาอ้างอิงซึ่งเป็นกลไกของราคาน้ ามันที่เป็นกลไก 
ตลาดเสรีมาตั้งแต่ปี 2534 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเสรีที่ เป็นไปด้วย 
การแข่งขันอย่างแท้จริง และติดตามไม่ให้เกิดก าไรมากเกินจริง เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระประชาชน  
ซึ่ งโครงสร้างดังกล่าวเตรียมไว้ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแลในระดับที่สมควร และเป็นการดูแล 
ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบมาโดยตลอด ซึ่งรัฐบาลจะไม่ท าการลดราคาทุกอย่างในทันที 
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และได้บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือไม่ให้ เกิดภาวะเงินเฟ้อ โดยในขณะนี้ เป็นวิกฤตที่อยู่ ในช่วงของ 
การเปลี่ยนถ่ายฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ จึงได้ออกโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการคนละครึ่ง และบัตรประชารัฐ  
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้ฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
       1.2 กระทู้ถามทั่วไป 
   1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการให้บริการของธนาคารกรุงไทยเกิดความล่าช้า 
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดย นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี  
พรรคประชาธิปัตย ์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
         บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาขน) ถือเป็นรัฐวิสาหกิจท าธุรกิจกู้ยืมเงิน  
เป็นหน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐตามกฎหมายที่อยู่ในรูปแบบของสถาบันการเงินภายใต้การก ากับดูแล 
ของกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน การให้บริการ 
และค าแนะน าที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และจากการที่ธนาคารกรุงไทยได้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ
ต่าง ๆ อาทิ การโอนบัญชีเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐ โครงการต่าง ๆ ของรัฐที่จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร  
การแนะน าขั้นตอนการฝากเงิน ขั้นตอนการถอนเงิน การเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทของบริการที่รับช าระ  
การถอนเช็ค การน าเช็คเข้าฝากกับธนาคาร แต่ปัจจุบันธนาคารกรุงไทย มีจ านวนสาขาลดน้อยลง  
การให้บริการลูกค้าในการท าธุรกรรมต่าง ๆ เกิดความล่าช้าต้องใช้เวลารอนาน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต จึงสอบถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการให้บริการของธนาคารกรุงไทย  
และแผนการยกระดับศักยภาพความสามารถในการให้บริการเพ่ือรองรับธุรกรรมของกระทรวงการคลัง 
    นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามว่า แม้ว่าในขณะนี้ธนาคารกรุงไทยจะไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแต่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินถือหุ้นใหญ่ จึงถือว่าธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่รัฐจะต้องก ากับดูแลและให้บริการแก ่
พ่ีน้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่ธนาคารกรุงไทยจะท าการลดสาขานั้น ธนาคารจะต้องพิจารณา
ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การด าเนินงาน จ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการในสาขา ความครอบคลุม 
ในพ้ืนที่ การทับซ้อนพ้ืนที่การให้บริการกับสาขาบริการของธนาคารอ่ืน ๆ และประเภทของธุรกรรมที่ลูกค้า
สามารถท ารายการผ่านธนาคารในช่องทางอ่ืนได้ เช่น ผ่านทางสมาร์ทโฟน เป็นต้น และเมื่อพิจารณาปัจจัย 
ต่าง ๆ อย่างรอบคอบแล้ว ธนาคารจะปิดสาขานั้น ๆ ลง และจะแจ้งให้พ่ีน้องประชาชนได้ทราบไม่ต่ ากว่า  
30 วัน และจะแนะน าสาขาของธนาคารที่ใกล้เคียงที่สุดในพ้ืนที่บริเวณนั้นที่ลูกค้าสามารถไปใช้บริการได้  
โดยระหว่าง 30 วัน  ที่ ธนาคารจะปิดสาขานั้น  จะจัดรถบริการเคลื่อนที่  หรือ KTB on the Move  
จอดให้บริการในช่วงแรกที่ได้ท าการปิดสาขานั้น ๆ โดยมีรถดังกล่าวจ านวน 78 คัน ออกไปให้บริการประชาชน
ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติเพ่ิมเติม หรือ ATM และบริการเปลี่ยน
ประเภทหรือปรับปรุงเครื่อง ATM ให้สามารถใช้ในธุรกรรมอ่ืน ๆ ได้ อาทิ การเปิดบัญชี และการขอท าบัตร
เครดิต ซึ่งธนาคารยังได้เปิดบริการสาขาบางแห่งในช่วงนอกเวลาท าการและในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่อาจมีลูกค้า
จ าเป็นต้องมาใช้บริการตามโครงการของภาครัฐ ในขณะเดียวกันยังได้พัฒนาเทคโนโลยีในการน าแอปพลิเคชัน
มาใช้ อาทิ กรุงไทย NEXT และ เป๋าตัง อีกทั้ งยังจัดให้พนักงานลงพ้ืนที่ดูแลเยี่ยมเยือนลูกค้าในพ้ืนที่ 
การให้บริการของสาขานั้น ๆ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงระบบและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของธนาคารได้ 
อย่างทั่วถึง และลงพ้ืนที่ไปดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการที่ธนาคารได้
ตลอดจนมีการตั้งบูธให้บริการชั่วคราวนอกสถานที่ในพ้ืนที่ชุมชนต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า 
ในการใช้บริการ ทั้งนี้ ธนาคารไม่ได้มีนโยบายในการปิดสาขา ยกเว้นสาขาที่พ่ีน้องประชาชนไปใช้บริการ 
น้อยและมีความจ าเป็นในสาขานั้น ๆ ลดลงเป็นอย่างมากเท่านั้น โดยในปี 2563 ธนาคารปิดสาขาไปเพียง  
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3 สาขา ในจังหวัดราชบุรี และในปี 2564 ได้ปิดสาขาไปเพียง 2 สาขา และเพ่ิมสาขาอีก 4 สาขา อย่างไรก็ตาม 
ในบางสาขาของธนาคารกรุงไทยอาจมีจ านวนผู้ใช้บริการมากซึ่งอาจท าให้ธนาคารให้บริการไม่ทันเวลา
โดยเฉพาะในพ้ืนที่เกษตรกรหรือในพ้ืนที่ที่มีการด าเนินโครงการของรัฐ โดยธนาคารกรุงไทยได้จัดให้มีบริการ
สายด่วนหมายเลข 0 2111 1111 ที่ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งปัญหาต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม  
จะน าข้อมูลและปญัหาต่าง ๆ ของสมาชิกฯ แจ้งไปยังธนาคาร เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โค โรนา 2019 (COVID-19)  
โดย นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดข้ึน
ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้สร้างความเสียหายและเกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม มีจ านวนคนตกงานพุ่งสูงขึ้นเป็นจ านวนมาก อีกทั้งหลายธุรกิจต้องปิดกิจการลง โดยเฉพาะธุรกิจ 
การท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ เคยท ารายได้ให้กับประเทศปีละมากกว่า 1,900 ล้านบาท มีจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยปีละมากกว่า 35 ล้านคน แต่ด้วยมาตรการ 
ของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดนั้น ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างมาก 
ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการเข้ามาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลง แต่ยังไม่สามารถฟ้ืนฟูธุรกิจการท่องเที่ยวได้เท่าที่ควร จึงสอบถามถึง
แนวทางในการแก้ใขปัญหาของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกเหนือจากมาตรการปัจจุบัน 

นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา 
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า ในการเยียวยาผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ได้คืนเงินหลักประกันของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว (บริษัทน าเที่ยว) ร้อยละ 70 และได้
ยกเว้นการต่อใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวออกไป 2 ปี รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียม 
ของมัคคุเทศก์ออกไป 5 ปี และในขณะที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เสนอให้รัฐบาล
เยียวยามัคคุเทศก์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท ซึ่งทุกคนได้รับการเยียวยาเป็นที่เรียบร้อย 
นอกจากนี้ มีการประสานขอสินเชื่อฟ้ืนฟู (Soft Loan) กับกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังได้มอบหมาย
ให้ธนาคารออมสิน ตั้งวงเงินให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ประสานกับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว และได้ท าการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการถึง 696 ราย เป็นเงิน 3,981 ล้านบาท อีกทั้ง  
ได้จัดท าโครงการท่องเที่ยวจับคู่กู้เศรษฐกิจ ระหว่างเอกชนกับเอกชน และธนาคารออมสินกับเอกชน ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการด าเนินการ นอกจากนี้ ได้ประสานไปยังกระทรวงแรงงานขอใช้มาตรา 33 เป็นการเยียวยาให้กับ
พนักงานที่อยู่ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีประกันสังคม ซึ่งได้รับการชดเชยกว่าร้อยละ 60 โดยหลังจากนี้  
จะจัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพและเพ่ิมศักยภาพในการบริการในช่วงการแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป ส าหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้น รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณแบ่งเป็น 
3 เฟส รวม 8 ล้านห้อง คืนละไม่เกิน 3,000 บาท ทัวร์เที่ยวไทยอีก 1 ล้านสิทธิ์ มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท 
นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการพัฒนาก่อนเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และ SHA+ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้เข้ารับ
บริการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพ่ือกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายในประเทศและต่างประเทศ  
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เข้ามายังในประเทศ อย่างไรก็ตาม การเปิดประเทศนี้ยังอยู่ในมาตรการด้านสาธารณสุข ส าหรับการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่ได้ปิดกิจการไปแล้วนั้น ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงแนวทางในการฟ้ืนฟูกลุ่มกิจการ 
ที่ปิดตัวลงไปให้กลับมาด าเนินกิจการได้อีกครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการ และในปี 2565 จะเป็น
การท่องเที่ยวแบบใหม่ อาจมีการเก็บเงินจากนักท่องเที่ยว 300 - 500 บาท เพ่ือเป็นการประกันอุบัติเหตุและ
จัดท ากองทุนเพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงการบริการ โดยคาดว่าในปี 2565 – 2567 จะไม่มีการแพร่ระบาด
เพ่ิมข้ึนอีก และการท่องเที่ยวจะกลับไปสู่สภาพปกติอีกครั้ง 
   1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ติดตามความคืบหน้าและด าเนินการกับผู้กระท า
ความผิดคดีนายวรยุทธ  อยู่วิทยา โดย นายธีรัจชัย  พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม นายกรัฐมนตรี 
    ด้วยนายธีรัจชัย  พันธุมาศ ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือขอให้เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีค าสั่งไม่ฟ้องคดีอาญานายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส ที่ขับรถ 
ชนต ารวจเสียชีวิต เมื่อปี 2555 โดยมีนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน ซึ่งได้ตรวจสอบกรณีที่อัยการมีค าสั่ง 
ไม่ฟ้องคดีดังกล่าว และได้สรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้นเมื่ อปี  2563 ว่ามีความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ 
ในการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม แต่จนปัจจบุันก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการด าเนินการใด ๆ ทั้งนี้ ได้ขอให้
มีการเปิดเผยเอกสารการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายชุดดังกล่าว  
โดยการขอคัดลอกถ่ายเอกสารส าเนาทั้ งหมด รวมทั้งขอเอกสารรายงานความคืบหน้าของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งมีผลการตรวจสอบของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สภาทนายความ อัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้เคยอภิปรายกรณี
ดังกล่าวในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2564 แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเช่นกัน ท าให้น่าวิตกกังวลว่าคดีนี้จะไม่สามารถด าเนินการกับผู้กระท าผิดได้ 
เนื่องจากใช้ระยะเวลานานและมีเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก จึงถือเป็น 
ความรับผิดชอบโดยตรงของคณะรัฐมนตรี จึงสอบถามถึงการด าเนินการติดตามความคืบหน้าของคดีดังกล่าว 
โดยเฉพาะการด าเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา ในทุก
ระดบั และความคืบหน้ากรณกีารติดตามตัวนายวรยุทธ  อยู่วิทยา มาด าเนินคดีตามกฎหมาย 
    นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า  
เมื่อประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจและมีความสงสัยในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายต ารวจหรือพนักงานอัยการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริง 
โดยมีนายวิชา  มหาคุณ เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยและใช้เวลา
รวดเร็วจนกระทั่งสามารถสรุปและจบเรื่องในส่วนของคณะกรรมการฯ โดยได้ส่งผลการพิจารณาเป็นรายงาน 
ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในรายงานการสอบสวนนั้นได้แบ่งบุคคลผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 8 กลุ่ม 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ส่งรายงานฉบับนี้ให้หน่วยงานของรัฐทั้งฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในเรื่องดังกล่าวโดยตรงคือส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งเป็น
ผู้ที่จะไปประสานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการสอบในทางลับคู่ขนานกันด้วย ทั้งนี้ ป.ป.ท.
เห็นว่าการจัดกลุ่มของคณะกรรมการฯ มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนยุ่งยากในการด าเนินการ 
จึงได้จ าแนกใหม่โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามหน่วยงานที่ควรจะเข้ามาท าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ  
ได้แก่  
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    1) ส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนในเรื่องนี้ในชั้นแรก
ในรูปของคณะอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการได้ตั้งประเด็นเป็นเรื่องของความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรง และได้
น าผลการพิจารณานั้นเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอัยการ โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นคดีที่มี 
มูลความผิดทางวินัยร้ายแรงจึงได้ตั้งคณะกรรมการเพ่ิมอีกชุดหนึ่งเพ่ือตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
โดยระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 19 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ประเภท และบุคคลส าคัญที่ถูกตรวจสอบ 
คือ นายเนตร  นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบวินัยร้ายแรง และนายเนตร   
นาคสุข ได้ขอลาออกจากราชการซึ่งผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้ลาออกได้เพราะไม่ได้มีผลต่อการสอบสวนเนื่องจาก
หากสอบสวนและมีความผิดก็สามารถด าเนินการทางวินัยและทางอาญาต่อไปได้ตามปกติ  
    2) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินการตรวจสอบบุคคลทั้งหมด 15 คน 
แต่ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อเพียงแต่มีการแถลงสรุปความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ โดยข้อมูลล่าสุดที่ปรากฏต่อ
สาธารณชนและรัฐบาลได้รับทราบคือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยไม่ตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบเหมือบกับคดีอ่ืน ๆ แต่ได้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นผู้ตรวจสอบเอง 
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการและมีการเรียกบุคคลหลายคนมาสอบถามและหากสามารถเชื่อมโยงไปถึง
บุคคลใดก็อาจมีการเพิ่มรายชื่อบุคคลนอกเหนือจาก 15 คน ดังกล่าวได้  
     3) กลุ่มต ารวจ ซึ่งได้ส่งเรื่องให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับไปด าเนินการตรวจสอบ
ทั้งในทางวินัยและทางอาญา โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แต่งตั้งจเรต ารวจแห่งชาติ เป็นประธานในการ
ตรวจสอบ และได้เรียกนายต ารวจทั้งในและนอกราชการหลายคนมาเพ่ือตรวจสอบซึ่งขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ 
และยังไมม่ีข้อสรุปว่าเป็นวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงหรือมีมูลทางอาญาหรือไม่ประการใด 
    4) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยในรายงานของคณะกรรมการที่มีนายวิชา  
มหาคุณ เป็นประธาน เห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนและเป็นเรื่องใหญ่ทีอ่าจมีอิทธิพล จึงสมควร
ให้ดีเอสไอเข้ามามีส่วนในการสอบสวน จึงได้ส่งเรื่องให้ดีเอสไอรับไปพิจารณา โดยดีเอสไอรายงานมายังรัฐบาล
ว่า เรื่องนี้มีการออกหมายจับ มีการสั่งฟ้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ เป็นผู้ต้องหาหลัก ดังนั้น คดีสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่จ าเป็นต้องจัดเป็นคดีพิเศษ แต่หากพบว่ามีบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลและอาจท า
ให้คดียุ่งยากเกิดข้ึน ดีเอสไอก็พร้อมที่จะรับเป็นคดีพิเศษ ซึ่งขณะนี้ไดใ้ห้เป็นไปตามกระบวนการตามปกติ 
    5) ทนายความ  โดย ได้ ส่ ง เรื่ อ งให้ สภ าทนายความซึ่ ง เป็ น องค์ ก รวิ ช าชี พ 
ไปด าเนินการตรวจสอบทนายความที่ปรากฏชื่อในรายงานคณะกรรมการที่มีนายวิชา  มหาคุณ เป็นประธาน  
โดยได้ด าเนินการตรวจสอบถึงขั้นตอนของการนัดสอบปากค าแต่ผู้ที่จะมาให้ปากค าได้ขอเลื่อนเพราะอ้างเหตุ
โรคโควิด จึงเลื่อนไปเป็นต้นเดือนธันวาคมนี้ 
    ทั้งนี้  ในคดีดังกล่าวนั้น ขณะนี้พนักงานอัยการได้สั่งฟ้องในความผิดฐานขับรถ 
โดยประมาทเฉี่ยวชนผู้อ่ืนจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายซึ่งมีอายุความนาน 15 ปี และจะครบก าหนดหมดอายุ
ความในปี 2570 แต่ยังติดตามจับตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องต่อศาลไม่ได้ ซึ่งทางต ารวจจึงได้ประสานกับองค์กร
ต ารวจสากลยกเลิกหมายและออกหมายใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ส่งไปยังประเทศต่าง ๆ รวม 194 ประเทศ เพ่ือให้แจ้ง
เบาะแสกลับมา โดยล่าสุดมีรายงานว่ามี 45 ประเทศจาก 194 ประเทศ ได้รายงานกลับมายังส านักงานต ารวจ
แห่งชาติว่าไม่พบเบาะแสหรือที่อยู่ของนายวรยุทธ  อยู่วิทยา อีกทั้งยังพบว่า มีหนึ่งประเทศได้ออกวีซ่าเชงเก้น
ให้แต่ก็ไม่ปรากฏว่านายวรยุทธ  อยู่วิทยา ได้เดินทางเข้าออกประเทศเชงเก้นเหล่านั้น ซึ่งส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จะได้ประสานกับองค์กรต ารวจสากลต่อไป อย่างไรก็ตาม ส านักงาน ป.ป.ท. ยังติดตามในเรื่องนี้ 
อย่างใกล้ชิดและจะรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบตลอดทุกเดือน 
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    1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง การไม่จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562  
โดย นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม นายกรัฐมนตรี 
    ตามที่ โรงเรียนพระปริยัติ ธรรมเป็นศาสนศึกษาแผนกสามัญศึกษาซึ่ งอยู่ ใน 
ความรับผิดชอบของกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ด าเนินการจัดการศึกษา 
ทางวิชาการพระพุทธศาสนาแผนกนักธรรม - ภาษาบาลี และหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้แก่พระภิกษุสามเณร โดยใช้หลักธรรมค าสอน
แห่งพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรการอบรมเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการอบรมมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
สมกับที่ประเทศไทยเป็นเมืองแห่ งพระพุทธศาสนา ให้พระภิกษุและสาม เณรมีการน าหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และมีการรักษาพระธรรมวินัยให้เป็นไป  
อย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป และเพ่ือให้พุทธศาสนิกชน 
น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันการศึกษาสงฆ์ 
มี 3 แผนก ได้แก่ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนพระปริยัติธรรมได้จัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะให้การสนับสนุน  
เป็นเงิน อุดหนุนตามก าลังงบประมาณ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการศึกษาโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาก าหนด อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักพระพุทธศาสนา
ไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ทั้ง ๆ ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งพระปริยัติ
ธรรม พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้รัฐอุดหนุนงบประมาณส าหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตาม 
ความเหมาะสมและจ าเป็นให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม จึงสอบถามถึงสาเหตุที่ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ไม่จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 และเมื่อส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแล้วจะให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมด าเนินการอย่างไร  
    นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้ 
ตอบกระทู้ถามว่า พระราชบัญญัติที่ก าหนดให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แต่ด้วยข้อก าหนดที่ต้องมีผู้ปฏิบัติงานและก าหนดต าแหน่งอัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินวิทยฐานะ 
เงินค่าตอบแทน ค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา  
การพ้นจากต าแหน่ง และการรักษาวินัย ซึ่งตามข้อก าหนดกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดเงินเดือน  
เงินประจ าต าแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน และค่าจ้างสวัสดิการนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากกระทรวงการคลัง ซึ่งหน่วยงานที่จัดท ายังไม่ได้มีการก าหนดต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานส่วนดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ 
กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ คณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิ การ ได้หารือ
ร่วมกันเพ่ือให้กระทรวงการคลัง เห็นชอบ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ค าแนะน าและให้ส่งแผนตามค าแนะน า
ของกระทรวงการคลัง โดยคาดว่าหลังวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อไป 
ส าหรับประเด็นที่การจัดสรรงบประมาณในปี 2562 - 2565 มีความล่าช้านั้น เนื่องจากมีการจัดตั้งส านักงาน 
ขึ้นใหม่เป็นจ านวนมาก มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องใหม่ แต่ได้มี
การเร่งรัดมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการจัดสรรงบประมาณได้ในปี 2566 ทั้งนี้  ในช่วงที่ผ่านมา  ส านัก
พระพุทธศาสนามีการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมมาโดยตลอด 
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    1.2.5 กระทู้ถาม เรื่อง การบรรจุต าแหน่งพนักงานราชการของครูผู้สอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนของรัฐ โดย นายอาดิลัน  อาลี อิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา  
พรรคพลงัประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
    ตามทีก่ระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้อง
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงเปิดหลักสูตรการสอนอิสลาม
แบบเข้มข้นในโรงเรียนของรัฐ ภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจงัหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 350 โรงเรียน โดยมีการเรียนการสอนอิสลามศึกษาควบคู่กับการสอน
สามัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาภาคใต้ และปัจจุบัน
อัตราค่าตอบแทนครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ เป็นอัตราจ้างชั่วคราวแบบรายเดือน ไม่ได้รับ
สวัสดิการอ่ืน ๆ ท าให้ครูผู้สอนอิสลามศึกษาไม่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน และขาดก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนของรัฐ ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงสอบถามถึงนโยบายในการสร้างความก้าวหน้าและความม่ันคงให้กับครูผู้สอนศาสนา
อิสลามศึกษา (หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม) ในโรงเรียนของรัฐ  และนโยบายที่จะด าเนินการเลือกสรร 
และสรรหาพนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม (หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม) ในโรงเรียน  
ของรัฐ 
    นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพของครูผู้สอนอิสลามศึกษา โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นมา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ด าเนินโครงการส่งเสริม 
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีจ านวนครู 1,336 คน
ภายใต้แผนงานด้านความมั่นคงโครงการพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นงบประมาณจ านวน 201 ล้านบาท มีโรงเรียนที่ร่วมอยู่ในโครงการ 350 โรงเรียน ทั้งนี้  
ตนได้มีการมอบหมายให้ สพฐ. ตรวจสอบและเตรียมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพ่ือสามารถตอบกระทู้ถามได้ 
อย่างชัดเจนและครอบคลุม โดยในการด าเนินการในเรื่องค่าตอบแทนจะเป็นไปตามวุฒิการศึกษา คือระดับ  
ต่ ากว่าปริญญาตรีจะได้รับค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน ระดับปริญญาตรีขึ้นไปได้รับเงิน 15,000 บาท 
ต่อเดือน ซึ่งเป็นการจ้างเหมาบริการ ซึ่ งเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้
กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกเว้นจังหวัดสตูล  ส าหรับครูผู้สอนอิสลาม
ศึกษาให้ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษอีกคนละ 2,500 บาท ซึ่งเป็นการเพ่ิมขวัญก าลังใจให้กับครูผู้สอนอิสลามศึกษา  
ท าให้ครูผู้สอนอิสลามศึกษาได้รับค่าตอบแทนโดยระดับต่ ากว่าปริญญาตรีรวมแล้วได้รับ 11,500 บาทต่อเดือน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปได้รับ 17,500 บาทต่อเดือน ในส่วนของการส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงนั้น 
ยืนยันว่า สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการจ้างเหมาบริการครูผู้สอนศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่อง 
ในกลุ่มเดิมที่ยังเป็นปัจจุบัน และหากมีต าแหน่งว่างก็จะมีการสรรหาเพ่ือทดแทนตามต าแหน่งดังกล่าวต่อไป
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สพฐ. ยังมีการเปิดคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษในปี 2564 และได้ก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยต้องเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม วิทยากร
อิสลามศึกษา หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยเฉพาะ ซึ่งได้รับมอบหมาย 
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ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามค าสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างหนึ่งอย่างใดรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด  
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้ส าหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ซึ่งได้มีการเปิดและปิด
การรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด 20,693 คน เป็นผู้สมัครที่อยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนใต้จ านวน 1,112 คน อัตราทั้งหมดที่รองรับมี 4,486 อัตรา เฉพาะโรงเรียนอัตราว่างที่อยู่
ชายแดนภาคใต้มี 231 อัตรา แต่เป็นการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งหมดได้เข้าสอบซึ่งจะท าการสอบในวันที่  
11 - 12 ธันวาคม 2564 จึงเป็นความมั่นคงอย่างยั่งยืนที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. ได้ด าเนินการรองรับ
ส าหรับครูผู้สอนอิสลาม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพ่ีน้องครูทางชายแดนภาคใต้และพ่ีน้องครูทั่วประเทศ 
จะได้รับทราบถึงความห่วงใยของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตาม ส าหรับ ข้อแนะน า 
และข้อห่วงใยต่าง ๆ ของสมาชิกฯ นั้น กระทรวงศึกษาธิการขอน้อมรับและจะพยายามผลักดันทุกวิถีทาง 
ที่จะสร้างความม่ันคงให้กับครูผู้สอนอิสลามตามท่ีสมาชิกฯ ได้ห่วงใยต่อไป 
 

        1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ    
         1.3.1 กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ าดิบ อ่างเก็บน้ าห้วยตู้ 1 อ่างเก็บน้ า
ห้วยตู้ 2 และอ่างเก็บน้ าคลองบางไผ่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดย นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายประภัตร โพธสุธน 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 1.3.2 กระทู้ถาม เรื่อง ขอขยายไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
ใน เขตต าบลเจริญศิลป์  อ าเภอเจริญศิ ลป์  จังห วัดสกลนคร โดย นางอนุรักษ์   บุญศล สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ซึ่ งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้  นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 1.3.3 กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างขยายสะพานเชื่อมต่อสะพานเก่าให้ยาวขึ้น 
ในถนนบ้านนาดินจี่ ต าบลค าสะอาด อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปบ้านโคกค าไหล ต าบลอ้อม
กอ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดย นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรค
เพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
มอบหมายให้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

  1.3.4 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาแม่น้ าแ ม่กลองตื้น เขิน  โดย นายอัครเดช  
วงษ์ พิทักษ์ โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้ตั้ งกระทู้ ถาม  
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
      1.3.5 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ ไขปัญหาโครงการขุดลอกล าห้วยกุดนา 
และโครงการขุดลอกล าห้วยนาน้อย บ้านโนนกุง หมู่ที่ ๓ ต าบลเชียงสือ อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนคร โดย นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ 
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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      1.3.6 กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ าคลองตาชี อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 
โดย นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม นายกรัฐมนตรี  ซึ่ งนายกรัฐมนตรี  มอบหมายรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้  ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘ 

จากนั้น ประธานได้หารือต่อที่ประชุมในการน าระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ ที่ 7.3 
เรื่อง ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการหนี้สิน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ แทนต าแหน่งที่ว่างลง และที่ 7.4 เรื่อง ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนต าแหน่ง
ที่ว่างลง และท่ีไม่ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระการประชุมอีก 2 เรื่อง ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

(7) เรื่องอ่ืน ๆ        
     7.3 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทาง 

การบริหารจัดการหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง 
เพราะลาออก (รองศาสตราจารย์ประวิต  เอราวรรณ์) 

     สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นายสุทิน  แก้วพนา 
     ที่ประชุมให้การรับรอง 
     7.4 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะลาออก (นางสาวปัทมาวดี  
บุญโญภาส) 

     สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นายจิตรกร  ว่องเขตกร   
     ที่ประชุมให้การรับรอง 
เรื่องท่ีไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม 
     1) ตั้งกรรมาธิการการทหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพ 

สิ้นสุดลง (พลตรีทรงกลด  ทิพย์รัตน์)  
     สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นางบุญญาพร  นาตะธนภัทร 
     ที่ประชุมให้การรับรอง 
     2) ต้ังกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงิน

ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะลาออก  
(นายสมศักดิ์  พันธ์เกษม) 

     สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ 
     ที่ประชุมให้การรับรอง  
 

   (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
        ก่อนที่ประธานฯ จะแจ้งเรื่องรับทราบตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบ เรื่อง สถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  
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       ด้วยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือแจ้งว่า นายทะเบียนพรรคการเมือง 
ได้ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของ นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์เกตุ โดยได้สิ้นสมาชิกภาพ  
จากการเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือไทย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 และเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพ่ือชาติ เมื่อวันที่  
9 พฤศจิกายน 2564 
       ที่ประชุมรับทราบ 
 

       2.1 รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 
105 วรรคสี่) 
        ที่ประชุมรับทราบ 
 

             2.1 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   
        ที่ประชุมรับทราบ 
   

   จากนั้น นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย 
ได้ขออนุญาตที่ประชุมเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เพ่ือให้สมาชิกฯ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของการเปิดประเทศและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขอย่างเหมาะสม  
เพ่ือเสนอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี น าไปด าเนินการต่อไป ตามข้อบังคับข้อ 54 (1) แต่เนื่องจาก 
ที่ประชุมจะต้องพิจารณาเรื่องที่มีบรรจุในระเบียบวาระการประชุมและต้องด าเนินการพิจารณาตามล าดับ
ระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็นอย่างอ่ืน ตามข้อบังคับฯ ข้อ 28 ดังนั้น  
เมื่อมีสมาชิกฯ ได้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ประธานฯ จึงได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบ ทั้งนี้ ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาในท านองเดียวกัน ดังนี้   
   1. นายเรวัต  วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย 
   2. นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย 
   3. นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ 
   4. นายซูการ์โน  มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ 
   5. นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
   6. นายศุภชัย  ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย 
   7. นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ  
   และญัตติด่วนที่ยังไม่บรรจุในวาระการประชุม  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ผลกระทบของการเปิ ดประเทศและหามาตรการในการป้องกัน และแก้ ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  
โดย นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
   สมาชิกฯ ผู้ เสนอญัตติด่วน ได้แถลงเหตุผลว่า ตั้ งแต่รัฐบาลได้ เปิดประเทศเมื่อวันที่  
1 พฤศจิกายน 2564 หลังจากที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ท าให้คนเสียชีวิตทั่วโลก 
โดยในช่วงที่ผ่านมา การล็อกดาวน์ พ้ืนที่ เศรษฐกิจและการปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลกระทบ  
ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ธุรกิจและแรงงานภาคท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก ผู้ประกอบการรายเล็ก 
รายใหญ่ ไปจนถึงครัวเรือนขาดสภาพคล่อง ส่งผลต่อการจ้างงานและการจับจ่ายใช้สอยที่แทบไม่ขยายตัว  
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และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศค่อนข้างดีขึ้น ประเทศไทยจึงได้ประกาศ
เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีความเสี่ยงต่ าจ านวน 46 ประเทศ โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาต้อง 
ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส และมีการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมงให้ผลเป็นลบ 
และตรวจซ้ าอีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย และเมื่อผลเป็นลบจึงจะเดินทางต่อไปยังพ้ืนที่ อ่ืนได้  
อาทิ Blue Zone Sandbox พ้ืนที่น าร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยมาก 
เนื่องจากขั้นตอนต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยไม่ชัดเจน แต่ละกระทรวง ทบวง กรม ยังท าหน้าที่ อย่างไม่มี 
การประสานและไม่บูรณาการการท างานกันอย่างเป็นระบบจึงเกิดปัญหาข้อผิดพลาดกลายเป็นกระแส 
ในสังคมออนไลน์ระดับโลก โดยมีการล้อว่าหากจะมาเที่ยวประเทศไทยจะต้องเตรียมที่นอน หมอน มุ้ง มานอน
ที่สนามบิน เนื่องจากมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วอาจต้องมีการพักค้างโดยไม่มีโอกาสเข้าไปท่องเที่ยว 
ในประเทศได้ ทั้งนี้ การที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศจะต้องมีแผน ยุทธศาสตร์ และขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก  
โดยเมื่อยอมเสี่ยงเปิดประเทศเพ่ือน าเงินเข้ามาฟ้ืนฟูเศรษฐกิจแล้ว หากสร้างปัญหาท าให้นักท่องเที่ยว 
ไม่ต้องการเข้ามาก็จะไม่สามารถน าเงินเข้าประเทศได้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกฯ เห็นด้วยกับการเปิดประเทศ 
แม้ว่าตลอดระยะเวลา 10 วัน หลังการเปิดประเทศจะมีปัญหาหรืออุปสรรค แต่ก็เป็นโอกาสดีท าให้ได้ 
ถอดบทเรียนจากความผิดพลาด โดยรัฐบาลต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล บุคลากร
ทางการแพทย์ มีการตรวจเชิงรุกอย่างสม่ าเสมอ และสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยว อาทิ 
สนามบิน รถขนส่งสาธารณะร้านอาหาร และโรงแรมในภาคเศรษฐกิจที่ซบเซามาเป็นระยะเวลานาน รัฐบาล
ต้องให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ซ่ึงหลังจากที่เกิดภาวะวิกฤต 
โควิด -19 เป็นต้นมาก็ เกิดวิกฤตแรงงานตามมา โดยมีปัญ หาการขาดแคลนแรงงานจ านวนมาก 
ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการ ซึ่งมาจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ
เพ่ือนบ้าน จึงท าให้แรงงานเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างด้าวไม่สามารถเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทย
ได้ รวมทั้งการดูแลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งสินค้าหรือการกระจายสินค้าซึ่งจะต้องมี
ขั้นตอนและกระบวนการที่มีความสะดวกและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และนอกจาก 
การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทางสายการบินทั่วโลกแล้ว รัฐบาลต้องให้ความส าคัญต่อนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาทั้งทางบกและทางน้ าด้วย ทั้งนี้ รับบาลจะต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และปรับ
มาตรการโดยต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งรัฐบาลต้องวางแผนให้แต่ละจังหวัดจัดท าแผน
ฉีดวัคซีนเชิงรุกให้มากที่สุด ไม่เช่นนั้นการเปิดประเทศจะไม่ประสบความส าเร็จหรือได้ประโยชนใด 
   จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
การเปิดประเทศของรัฐบาลไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอนที่ควรจะเป็น โดยไม่ได้เริ่มจากการเปิดเมืองและไม่มี
สัญญาณของความส าเร็จในการควบคุมการระบาดภายในประเทศ การฉีดวัคซีนสูตรไขว้ที่ไม่มีผลการศึกษาวิจัย
ที่มีน้ าหนักเพียงพอว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสายพันธุ์เดลต้า การจ ากัดชนิดของวัคซีนภายในประเทศ
ที่มีความหลากหลายน้อย อีกทั้งมีการบริหารจัดการวัคซีนที่มีความล่าช้าภายใต้สถานการณ์วิกฤต ผลักภาระ 
ให้ประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้วยตนเองหากต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก และไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
เกี่ยวกับจ านวนผู้ติดเชื้อ จ านวนผู้ได้รับวัคซีนแต่ละชนิด และจ านวนผู้ได้รับวัคซีนล าดับเข็มต่าง ๆ รวมทั้ง 
การไม่นับจ านวนผู้ต้องสงสัยสูงว่าติดเชื้อจากการตรวจ ATK  (Antigen Test Kit) โดยเห็นว่ารัฐบาลควรจัดหา
วัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรับมือกับสายพันธุ์หลักของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก าลังระบาด
ภายในประเทศ (สายพันธุ์เดลต้า) และจัดหาวัคซีนโดยยึดถือความหลากหลายของชนิดวัคซีนเพ่ือลดความเสี่ยง
จากประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละชนิดและผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้ง เร่งฉีดวัคซีนที่มี
ประสิทธิภาพให้กับประชาชน โดยครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ 80 ตลอดจนควรจัดสรรและจัดเตรียม 
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ทรัพยากรที่ส าคัญต่อการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ อาทิ เตียงผู้ป่วยวิกฤต เครื่องช่วยหายใจ 
เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ยาต้านไวรัส และยาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ อาทิ 
แพทย์และพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ส าหรับการเยียวยานั้นควรจัดมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ 
และประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ ควรปรับปรุงการท างานเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ
การเปิดประเทศ โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านระบบเพ่ือลดก าลังคนและเพ่ิมคุณภาพให้ดีมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศควรเข้ามามีบทบาทในการจัดการเจรจาจับคู่กับประเทศต้นทางเรื่องการกักตัว
และพิจารณาการเดินทางเข้ ามาในประเทศด้วยเส้นทางอ่ืนนอ กจากทางอากาศ เนื่ องจากตลาด 
ตามเขตชายแดนนั้นสร้างรายได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพ่ือให้ภาคการท่องเที่ยวเข้ามาสร้างงาน สร้างอาชีพ  
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกครั้ง   
   นายสาธิต  ปิตุ เตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ชี้แจงว่า รัฐบาล 
มีความตระหนักและเข้าใจในกลไกในการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจานี้ ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในบทบาทของ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ าว่าจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับฟังค าแนะน าและข้อบกพร่องที่ได้
ด าเนินการไป ซึ่ งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีแผนในการเปิดประเทศที่ มีความชัดเจนตั้ งแต่วันที่  
1 พฤศจิกายน 2564 มีการเตรียมความพร้อมมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว และสามารถวางแผนในหลาย ๆ เรื่อง  
ทั้งการก าหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์สาธารณสุข ซึ่งก าหนดบนพ้ืนฐานการจัดการ
เรื่องเตียงที่จะดูแลรักษากรณีมีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้น โดยมีการรวมเตียงซึ่งในสถานการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อมีจ านวนผู้
ติดเชื้อลดลงจึงท าให้สถานการณ์การครองเตียงของผู้ติดเชื้อสีแดงและสีเหลืองในแต่ละจังหวัดรวมทั้ง
กรุงเทพมหานครนั้นมีความพร้อมที่จะรองรับได้ ทั้งนี้ พบว่าภายหลังจากที่เปิดประเทศ 10 วัน มีนักท่องเที่ยว
รวม 24,000 ราย และภายในเดือนพฤศจิกายนนี้มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้ามาอีก 200,000 ราย   
ซึ่งตนมั่นใจว่าหากไม่เกิดคลัสเตอร์ใหญ่หลังเปิดประเทศ และอีก 2 สัปดาห์จากนี้มีสัดส่วนผู้รับวัคซีน 
เพ่ิมมากขึ้น ไม่มีเชื้อกลายพันธุ์ เร่งด่วน หรือคลัสเตอร์ใหญ่  และกระทรวงสาธารณสุขฉีดวัคซีนครบ  
100 ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากร และสามารถด าเนินไปได้จนถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2564  
ก็มั่นใจว่าจะเดินหน้าไปได้โดยไม่สะดุด แต่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย ส าหรับความไม่สะดวกของ 
Thailand Pass นั้น ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จะมีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพ่ือบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ให้เรียบร้อยและเสร็จสิ้นทั้งหมด  
ในส่วนของข้อเสนอของสมาชิกฯ ที่ต้องการเร่งหาวัคซีนให้กับเด็กเล็กเพ่ือให้สามารถกลับไปเรียนใน 
โรงเรียนได้นั้น ขณะนี้ทราบว่าบริษัทไฟเซอร์อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา โดยตนได้
สั่งการให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ติดตาม และขอให้ไฟเซอร์ขึ้นทะเบียนกับไทย 
โดยเร็วที่สุด เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนส าหรับเด็กเล็กที่มีข้อมูลเบื้องต้นว่าจะใช้เพียง 1 ใน 3  
เมื่อเทียบกับวัคซีนที่ใช้กับผู้ใหญ่ และระหว่างที่รอนั้นหากมีการอนุมัติและฉีดให้เด็กเล็กก็จะเก็บรวบรวมข้อมูล
และผลกระทบ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีความปลอดภัยกับเด็กเล็กมากที่สุด อย่างไรก็ตาม จะรับข้อท้วงติง
และข้อเสนอแนะทุกเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงน าไปสู่การแก้ปัญหาเพ่ือให้การเปิดประเทศของไทยเดินหน้าไปได้
อย่างเต็มที่ ส่วนการควบคุมโรคนั้น กระทรวงสาธารณสุขพยายามอย่างเต็มที่ เพ่ือไม่ให้สถานการณ์กลับไปสู่ 
จุดที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจ านวนมาก เพราะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศและต่างประเทศ  
โดยตนจะน าเรียนให้นายกรัฐมนตรีทราบเพ่ือเสนอต่อ ศบค. เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
   ต่อจากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายอย่างต่อเนื่อง โดยแสดงความเห็นด้วยที่รัฐบาลเปิดประเทศ
เพราะจะเป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และควรใช้โอกาสนี้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ผลักดัน  
ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่าเมื่อเข้ามาสู่  
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ประเทศไทยแล้วจะเกิดความปลอดภัย อีกทั้งได้เสนอให้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการในเชิงพ้ืนที่  
ไปยังจังหวัด อ าเภอ ให้ เป็นหน่วยปฏิบัติการ เพ่ือจ ากัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค โรนา 2019  
ส่วนด้านการใช้บริการอาหารหรือในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นควรขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ผู้มาใช้
บริการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข และรัฐบาลควรมีบทลงโทษในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง ตลอดจน
ได้เสนอแนะประเด็นต่าง ๆ เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยถึงที่หมาย อาทิ การไม่ประมาทในสถานการณ์ การเร่ง
ปรับโครงสร้างหนี้เพ่ือแก้ปัญหาการยึดกิจการ และการดูแลประชาชนที่ถูกกักตัวไม่ใช่เพียงการแจกถุงยังชีพ
ให้กับหมู่บ้านที่ถูกปิด  
   ทั้ งนี้  ห ลั งจ ากที่ ส มาชิ กฯ  ได้ อภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น และให้ ข้ อ เสน อแน ะ 
เป็นเวลาพอสมควรแล้ว ผู้เสนอญัตติได้อภิปรายสรุปญัตติ เพ่ือเป็นข้อเสนอให้รัฐบาลน าไปพิจารณาด าเนินการ 
จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และล่ามภาษามือทุกท่าน และสั่งปิดประชุม  
    
ปิดประชุมเวลา 22.00 นาฬิกา 
 
 
                                   ************************************** 
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